

RTชนะประมูล599ล้านบาท จ่อเซ็นสัญญากันยายนี

RT ชนะประมูลงานโครงการก่อสร้างทางหลวง อ.นาหว้า จ.สงขลา มูลค่างานกว่า 599 ล้านบาท รอเซ็นสัญญาและดำเนินการก่อสร้าง ก.ย.นี้ พร้อมรอผลประมูลงานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และพิจารณาผลโครงการก่อสร้างเขื่อนและระบบชลประทาน มูลค่ารวม 619 ล้านบาท คาดหนุนแบ็กล็อกปี 64 เดิมโตตามเป้า 7,000 ล้านบาท

อ่านต่อ
หน้า 29

RT

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไรท์ทันทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) หรือ RT เปิดเผยว่า บริษัทชนะการประมูลงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สายบ้านคลองแวง-จุดผ่านแดนถาวรสุโข-ลก ช่วงบ้านไต้หนันท์-บ้านลำซิ่ง อ.นาหว้า จ.สงขลา ของสำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง มูลค่าโครงการ 599,100,789 บาท ซึ่งงานดังกล่าวจะดำเนินการในนามกิจการร่วมค้า วิซิอาร์ที ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอเรียกทำสัญญา และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงเดือน ก.ย. 2564

นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 บริษัทยังมีงานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินที่ประมูลได้แล้วมูลค่ารวม 619 ล้านบาท โดยรอเรียกกลงบนามในสัญญามูลค่า 523 ล้านบาท และงานก่อสร้างเขื่อนและระบบชลประทานที่รอพิจารณาผล มูลค่า 96 ล้านบาท

สำหรับงานที่ประมูลได้และงานรอพิจารณาผลดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนงานในมือที่รอรับรู้อยู่ได้ (Backlog) ช่วงครึ่งปีหลัง 2564 เพิ่มเติมจาก Backlog ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 4,272 ล้านบาท ซึ่งหากดำเนินงานตามแผน จะส่งผลให้ Backlog สิ้นปี 2564 ตามเป้าหมายที่ 7,000 ล้านบาท

“บริษัทยังคงมุ่งเน้นการจัดการต้นทุนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงาน

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังคงเดินหน้าประมูลงานและติดตามโครงการทั้งภาครัฐ รวมถึงส่วนงานเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสการรับงานใหม่ ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้” นายชวลิต กล่าว

ก่อนหน้านั้น นายชวลิต เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทำให้โครงการก่อสร้างหลายแห่งได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดแคมป์ก่อสร้าง และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานในช่วงที่ผ่านมา เพื่อควบคุมและชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้บริษัทจะมีโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ และมีเพียง 3 โครงการที่อยู่ในเขตสีแดงเข้ม ซึ่งได้รับการผ่อนปรนจากมาตรการดังกล่าว แต่ก็ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้นทุนการขนส่งและวัสดุอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น การขาดแคลนแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้การส่งมอบงานเป็นไปด้วยความล่าช้าจากแผนการดำเนินงานที่วางไว้

ขณะที่ กรมบัญชีกลางได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในส่วนการต่ออายุสัญญางาน การงดหรือลดค่าปรับของงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดต้นทุนด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยมีโครงการก่อสร้างที่กำลังดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งส่งมอบงานให้ทันกำหนดตามสถานการณ์ ■